

Nga: Mọt nhóm Chính Thống giáo đòi hủy vở ca nhạc kịch về Jesus

Tác Giả: Thanh Hà

Chúa Nhật, 30 Tháng 9 Năm 2012 15:41

Muốn lợi ích của mình trong thời gian gần đây của chính quyền đối với các tín đồ Chính Thống giáo.



Ca kịch «*Jésus-Christ Superstar*» đã có công diễn tại Nga từ nhiều năm qua (*flickr*)

Vở ca nhạc kịch «*Jesus Christ Superstar*» bị tố cáo là có nội dung «*báng bợ*».

Nhà hát Rostov na Donou thông báo ngừng bán vé buổi trình diễn đã có dự trữ vào ngày

Nga: Mọt nhóm Chính Thống giáo đòi hủy vở ca nhạc kịch về Jesus

Tác Giả: Thanh Hà

Chúa Nhật, 30 Tháng 9 Năm 2012 15:41

18/10/2012. Phát ngôn viên giáo hội Chính thống giáo tại địa phương nói rằng vở ca nhạc kịch nói trên chỉ là quan điểm cá nhân của một số người.

Đài truyền hình Nga ngày 30/09/2012 cho biết, 18 người theo Chính thống giáo đã gửi thư lên vị giám mục địa phương và giám đốc địa phương hành nhà hát Rostov na Donou yêu cầu hủy bỏ buổi diễn vở kịch dự trù vào trung tuần tháng 10. Vị giám mục thành phố chuẩn bị cử xét hỏi vào ngày 01/10/2012.

Trong khi chờ đợi phán quyết của tòa pháp, nhà hát Rostov na Donou tạm ngưng bán vé buổi trình diễn nói trên.

« Jesus Christ Superstar » là một vở ca nhạc kịch nổi tiếng của Andrew Lloyd Webber và Tim Rice, kéo dài 7 ngày cuối cùng trong cuộc đời của chúa Jesus, tại thời điểm Jérusalem cho đến khi bị đóng đinh.

Vở ca nhạc kịch này do một đoàn diễn viên của thành phố Saint Petersburg dàn dựng và đã được ra mắt công chúng Rostov na Donou 4 lần.

Tờ Matxcova, thông tin viên Veronika Dorman gửi về bài tường trình :

Nhiều nhà hoạt động Chính thống giáo cho rằng, vở opera rock này là một sự lăng mạ và không phù hợp ánh trung tâm hình ảnh của chúa Jesus.

Hơn nữa, kịch bản và quá trình dàn dựng đã không được Thủ tướng phê duyệt. Đáng chú ý hơn hết là vở ca nhạc kịch « Jesus Christ Superstar » vốn thường xuyên diễn trên sân khấu Nga từ nhiều năm nay, mà chưa từng bị cấm đoán hay kiện tụng. Công chúng tỏ ra hồ hởi ủng hộ vở ca nhạc kịch này.

Thư c cho th, 18 người ký tên vào bức thư gửi tới vị giám mục Rostov na Donou mua in lời đề nghị sự yểm trợ trong thời gian gần đây của chính quyền địa phương với các tín đồ Chính thống giáo.

Ban nhạc punk Pussy Riot và a bị kết án hai năm tù vì đã nhảy múa trong nhà thờ. Kết tiếp là Hội viên Nga đang chuồn bỏ thông qua một bộ luật để bảo vệ những người ngoan đạo. Đạo luật đó quy định những người phớt lờ đáng, thậm chí là bắt giam những ai có hành vi hay lời xúc phạm thánh thần.

18 người ký tên bào một bộ luật thiêu hủy đền thánh Rostov na Donou đòi hủy bỏ đi của và ca nhạc kịch « Jesus Christ Superstar ».

Buổi ra một công chúng được cử đi vào ngày 18/10/2012.

Còn phải nói là phát ngôn viên của giáo hội Chính Thống giáo thì cho biết không đồng ý với hành vi của 18 người kể trên.

Dù vậy nhà hát thành phố cũng đã tạm ngừng bán vé buổi đi.